

เขียนโดย benjawan

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 16:30 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 15:54 น.

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
จัดประชุมติดตามและประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่าง
ระดับภาค/ประเทศตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น



วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์

นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 มอบหมายให้นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่างระดับภาค/ประเทศ

ตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ สำคัญ 2 ประการ คือ 1)

เพื่อรับทราบผลสำเร็จในการดำเนินงานของนักเรียน ผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 แห่ง และ 2)

เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถดำเนินงานโครงการได้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้นองค์ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นอันจะ
เป็นการนำการศึกษาไปสู่การพัฒนาชุมชนพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

อีกทั้งจะก่อให้เกิดขวัญกำลังใจให้เกิดการต่อยอดสถานศึกษาต้นแบบในพื้นที่ตามโครงการฯ เพื่อการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดใน
ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อร่วมเดินทางการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นไปสู่การสร้างควมยั่งยืนให้กับชุมชนได้ต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียน และคณะผู้จัด รวมทั้งสิ้น 130 คน

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าประกอบด้วย การนำเสนอผลงานในลักษณะนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยแต่ละสถานศึกษาจะนำเสนอผลงานพร้อมหนังสือ ภาคบ่าย

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์ผลงานของแต่ละสถานศึกษา

พร้อมพิจารณาสรุปและประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างในระดับภาคและระดับประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาแบบอย่างในระดับภาคแ
ละระดับประเทศโดย นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดี

[คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม](#)

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เขียนโดย benjawan

วันที่ 13 มิถุนายน 2018 เวลา 16:30 น. - แก้ไขล่าสุด วันที่ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 15:54 น.
